

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด มติชน</p> <p>มติชน</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า ประชากรรัฐจะทำให้หลักประกันสุขภาพเข้มแข็งขึ้น โดยในส่วนของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ยังคงได้สิทธิ์เหมือนเดิม แต่จะมีการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อทำให้ดีกว่าเดิม ซึ่งทำทั้งหมด 70 ล้านคนจะไม่มั่งบประมาณพออย่างไรก็ตาม จะต้องเน้นระบบการป้องกันมากกว่าการรักษา หากป่วยน้อยลงจะได้นางบประมาณไปใช้ในส่วนอื่น จึงมีแนวคิดจากคณะกรรมการว่าจะมีการลดหรือเพิ่มเติมอย่างไร ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้วย แต่ไม่ยกเลิกสิทธิ 30 บาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจินดา ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลือจากกรณีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือคำสั่ง แต่ได้มีการพูดคุยกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แล้ว คาดว่าจะได้รายชื่อกรรมการภายในสัปดาห์นี้ และสามารถประชุมนัดแรกได้ในวันที่ 12 มกราคม ซึ่งจะทำในเรื่องที่จำเป็นก่อน โดยเฉพาะการช่วยเหลือโรงพยาบาลให้สามารถนำเงินจากงบเหมาจ่ายรายหัวออกมาใช้ในการบริหารจัดการได้ โดยอาจจัดทำเป็นระเบียบรองรับ ซึ่งรมว.สธ. ตั้งกรอบเวลา 1 เดือน</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 4 มกราคม มีมติชัดเจนว่า 1. ขอให้หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ทั้งหมด ดำเนินการตามปกติ คือสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในโรงพยาบาลที่จำเป็นได้ โดยสป.สธ.จะแจ้งย้ายภายในอีกทางหนึ่ง เพื่อให้โรงพยาบาลมั่นใจว่าสามารถใช้เงินเหมาจ่ายรายหัวได้ตามเดิม และ 2.รมว.สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด มี นพ.เสรี เป็นประธาน เพื่อหาทางช่วยเหลือ โดยอาจปรับแก้หรือทำระเบียบเพื่อให้โรงพยาบาลใช้เงินบางกรณีได้</p> <p>ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการทางการแพทย์ ได้มอบหมายรองปลัด สธ. จัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ให้บริการกรณีได้รับผลกระทบทางการแพทย์ เบื้องต้น ตั้งของปี 2560 จำนวน 6 ล้านบาท ซึ่งระเบียบดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำ คาดว่า 6 เดือนจะแล้วเสร็จ และจะเป็นการขอแบบปีต่อปี อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2559 สปสช.ได้ใช้งบจากการส่งเสริมกิจกรรมภาครัฐขององค์การเภสัชกรรมช่วยเหลือไปก่อน</p> <p>ด้าน พญ.ประชุมพร บุรณ์เจริญ ที่ปรึกษาสมาพันธ์พ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า การแก้ไขระเบียบเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล ควรเป็นการปรับแก้ในพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ เนื่องจากเป็นกฎหมายใหญ่ เมื่อแก้ไขแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงยาก นอกจากนี้ควรมีการแก้พ.ร.บ.ในเรื่องของโครงสร้างคณะกรรมการ เพราะที่ผ่านมามีการเวียนกันเป็นกรรมการมาตลอด</p> <p>ขณะที่ นพ.วรวิทย์ ดันดิวัฒนทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง จ.ตาก กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่างบเหมาจ่ายรายหัวบัตรทองไม่สามารถนำไปใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตอบแทนบุคลากรของโรงพยาบาลได้ ว่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบุคลากรต่างๆ มาจากเงินบำรุงของโรงพยาบาล เป็นรายได้จากการรักษาพยาบาล ถ้าไม่จ่ายตรงนี้โรงพยาบาลก็ไม่สามารถทำงานได้ การตีความเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่เข้าใจการทำงานด้านการแพทย์ เรื่องนี้จึงต้องมีการทำความเข้าใจกัน มีการแก้ไข พ.ร.บ.ให้มีความชัดเจน และควรดูทั้งฉบับ</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน</p> <p>แนวหน้า เดลินิวส์</p> <p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>โละบอร์ด สสส.</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 1/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รวม 59 คน โดยให้ผู้ที่มิรายชื่อแนบท้ายในบัญชีกลุ่มที่ 1-4 ระวังการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว จนหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่พบว่ามีข้อผิดพลาด ให้รายงานนายกรัฐมนตรี เพื่อเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่อไป</p> <p>สำหรับรายชื่อผู้ถูกตรวจสอบในกลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 2 ราย กลุ่มที่ 2 คือ ข้าราชการพลเรือน 2 ราย กลุ่มที่ 3 เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 44 ราย กลุ่มที่ 4 เป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ท้องถิ่น 4 ราย และกลุ่มที่ 5 บอร์ด สสส. 7 ราย ประกอบด้วย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ รองประธานบอร์ดคนที่สอง และบอร์ดอีก 6 คน คือนายสงกรานต์ ภาคโชคดี นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายสมพร ใช้บางยาง รศ.ประกายพร นียม นายวิเชียร พงศธร โดยให้พ้นจากการเป็นกรรมการในกองทุนดังกล่าว และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และในกลุ่มที่ 5 บอร์ด สสส.ที่พ้นจากตำแหน่งมี 7 ราย ประกอบด้วย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ รองประธานบอร์ดคนที่สอง และบอร์ดอีก 6 คน คือนายสงกรานต์ ภาคโชคดี นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายสมพร ใช้บางยาง รศ.ประกายพร นียม นายวิเชียร พงศธร รวมรายชื่อผู้ถูกมาตรา 44 จำนวน 59 ราย</p>
<p>เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ</p>	<p>แต่งตั้งโฆษกกระทรวง</p> <p>-เสนอข่าว หลังการประชุม ครม. นายกรัฐมนตรีใช้เวลาแถลงข่าวประมาณ 7.30 นาที แตกต่างจากการแถลงข่าวทุกครั้งที่ผ่านมา ที่ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการทำตามที่ได้ระบุไว้ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า หลังปีใหม่จะให้ของขวัญและปฏิรูปตัวเองด้วยการพูดให้น้อยลง และจะเป็นกึ่งกาย</p> <p>พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุม ครม.ว่า นายกรัฐมนตรีได้ย้าให้กรม.แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องมีผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่ชัดเจน ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปเป็นร่างมากกว่าเดิม โดยให้แต่ละกระทรวงตั้งโฆษกกระทรวง เสนอให้กรม.รับทราบ และนายฯฯ ลดการชี้แจงของตัวเองลง แล้วให้รัฐมนตรีชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นร่วมกับ โฆษกกระทรวงต่าง ๆ</p>
<p>เดลินิวส์,ไทยรัฐ, คม ชัด ลึก</p>	<p>คำสั่งย้าย-โอนขรก.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้ลงนามคำสั่งย้ายและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1.คำสั่งที่ 3/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ โดยนพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และ นพ.दनัย ธีวันดา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นรองอธิบดีกรมอนามัย</p> <p>2.คำสั่งที่ 4/2559 เรื่องโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 ราย คือ นพ.พิเชฐ บัญญัติ นพ.สจ.เพชรบูรณ์ เป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผอ.สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เป็นรองอธิบดี สบส. และ นพ.สุเทพ เพชรมาศ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค</p>
<p>สยามรัฐ,ไทยรัฐ,คมชัด ลึก,ข่าวสด,บ้านเมือง ,มติชน,โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์,new)108</p> <p>เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p>	<p>อุบัติเหตุปีใหม่ 58</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงสรุปผลสถิติอุบัติเหตุทางถนน รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 3,379 ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม 380 ราย บาดเจ็บรวม 3,505 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 4 จังหวัด คือ ตรัง แพร่ ระนองและสุโขทัย ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 139 ครั้ง และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ นครราชสีมา 15 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด 20.14% ตัดหน้า กระชั้นชิด 14.37% เมาสุรา 13.19% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 85.22% ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง 62.02% บนถนนกรมทางหลวง 47.04% ถนนใน อบต.และหมู่บ้าน 27.87% ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 16.01 - 20.00 น. 29.27% โดยในระยะยาว จะร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระยะ 20 ปี</p> <p>พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่ ตลอด 11 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้ทั้งหมด 4,672 คัน คสช.จะนำผลการปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัยด้วยการดื่มไม่ขับ มาพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการลดอุบัติเหตุในลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติม</p> <p>-เสนอบทความ แม้มือผู้ตั้งข้อสังเกตว่า จำนวนผู้เสียชีวิตกับมาตรการ "เมาแล้วยึด" ของ คสช.และรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่น่ามีความสัมพันธ์กัน แต่หากพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ทั้งระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ จำนวนคน และยานพาหนะในแต่ละปี อาจเป็นสัดส่วนที่มีนัยก็ได้ การออกมาตรการใดที่มุ่งรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ล้วนเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรสนับสนุนและให้ความร่วมมือ รวมถึงข้อเสนอให้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ การเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร การบังคับใช้กฎหมาย หรือตั้งด่านชุมชน เชื่อว่ารัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณาข้อดีข้อเสีย ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งลดการสูญเสียจาก "เทศกาลแห่งความตาย" ให้เหลือน้อยที่สุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จึงเป็นไปได้ว่า เทศกาลสงกรานต์ “ปีใหม่ไทย” และวันหยุดยาว จะมีข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการยึดรถผู้ดื่มสุราแล้วขับชี่ โดยไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ดุลพินิจ ใช้ความรู้สึก สัญชาตญาณในการบังคับใช้กฎหมาย สร้างความเป็นธรรมและป้องกันการทุจริต เพราะหากใช้มาตรการเดิมยึดใบขับชี่ อาจเปิดช่องทุจริตได้</p>
<p>มติชน,ไทยรัฐ,เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 3 5 7 9 สทท. ,ThaiPBS , TNN ,ไทยรัฐทีวี</p> <p>มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ ต้องShare,กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>นายกฯ มอบแว่นต่านักเรียน</p> <p>-เสนอข่าว ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุม ครม. ก่อนการประชุม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นำตัวแทนเด็กนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนวัดจันทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เข้าพบนายกฯ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ “เด็กไทยสายตาดี” โดยนายกฯ ได้ทดลองตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนด้วยตัวเอง มีแพทย์เฉพาะทางจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และรพ.วัดไร่ขิง ให้คำแนะนำ จากนั้นนายกฯ มอบแว่นสายตาให้ตัวแทนเด็กนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขได้จัดขึ้นเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กประจำปี 2559 โดยจะเริ่มในวันที่ 9 มกราคมนี้ ตรวจสายตาเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนทุกสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ และมอบแว่นสายตารายที่ผิดปกติ ทั้งนี้ จะมีการขยายผลของโครงการให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป</p> <p>พล.อ.ประยุทธ์ยังตรวจวัดค่าสายตาของตัวเอง พบว่ามีสายตาวัว โดยด้านซ้ายยาว 100 ขวา ยาว 250 และกล่าวตอนหนึ่งว่า โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาปัจจุบันและมองไปถึงอนาคต และขอให้รักพ่อแม่มากๆ ขอให้ตอบแทนบุญคุณ สร้างสังคมให้มีความสุข โตขึ้นมาอย่าได้มีความขี้ขลาด สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องไม่ขัดแย้ง ไม่ทะเลาะกัน</p> <p>-เสนอข่าว “บักตู” ได้ทดลองตรวจสายตาพร้อมกับมอบแว่นให้กับนักเรียน ก่อนจะถามเด็กนักเรียนคนดังกล่าวว่า “เห็นหน้าลุงชัดหรือไม่ หน้าลุงใจดีหรือเปล่า” แต่เด็กชายที่ได้รับแว่นสายตาคงจะเขิน ๆ ไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไร “บักตู” จึงตอบแทนว่า “เห็นไหมว่าหน้าลุงใจดีใช่ไหม...ใจดีแบบก๊อดกายเลยนะท่าน</p>
<p>สยามรัฐ,บ้านเมือง,แนวหน้า,กรมประชาสัมพันธ์ ,ทีวีช่อง7,สทท</p>	<p>หจก.หมายเหตุสุขภาพไทย 100 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ รองปลัด สธ. แถลงข่าวการจัดตั้งหจก.หมายเหตุสุขภาพไทย ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ปี2561 เพื่อรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุขไทย ว่า สธ.มีนโยบายการทำงานด้านบริหารจัดการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุด้านสุขภาพ โดยทำการปรับปรุงอาคารคลังและพัสดุ เพื่อจัดตั้งหจก.หมายเหตุสุขภาพไทยขึ้น เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของภารกิจในระดับชาติ และเพื่อให้สะดวกต่อการรวบรวมและอนุรักษ์เอกสารสำคัญและวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สุขภาพ การแพทย์และการสาธารณสุขไทย ซึ่งขณะนี้หจก.หมายเหตุสุขภาพ ได้รวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้แล้วกว่า 7 แสนชิ้น เป็นภาพ 2 แสนชิ้น เอกสาร 5 แสนชิ้น</p> <p>ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ มอบหลักฐานและเอกสารด้านสาธารณสุขให้กับหจก.หมายเหตุสุขภาพ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สุขภาพ ผู้ที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข สามารถมอบได้ที่หจก.หมายเหตุสุขภาพและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชบุรี 0-2951-1009</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>อย.คุมใช้ยาในทางที่ผิด</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยผลตรวจสอบการกระทำความผิด แยกเป็นประเภทยา 80 คดี ของกลาง 729 รายการ มูลค่า 31.169 ล้านบาท ประเภทอาหาร 47 คดี ของกลาง 181 รายการ มูลค่า 151.205 ล้านบาท ประเภทเครื่องสำอาง 11 คดี ของกลาง 84 รายการ มูลค่า 2.45 ล้านบาท เครื่องมือแพทย์ 2 คดี วัตถุอันตราย 2 คดี วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 5 คดี และยาเสพติด 1 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 185.544 ล้านบาท</p> <p>การใช้สเต็มเซลล์ลดลง แต่การใช้ยาในทางที่ผิดของกลุ่มวัยรุ่นยังไม่ลดลง แม้จะมีมาตรการควบคุมร้านขายยาอย่างเข้มงวด จำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริโภค เชื่อว่าสถานการณ์การโฆษณาเกินจริงน่าจะดีขึ้น เพราะกสทช.มีหลักเกณฑ์รุนแรงขึ้น เช่น โทษปรับที่วัดจิจตอลครั้งละเป็นล้านบาท</p> <p>-เสนอโฆษณา อย.ร่วมกับ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 1.มาตรการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.มาตรการทางปกครอง กรณีความผิดซ้ำซ้อน 3.มาตรการเผยแพร่ความรู้ เพื่อผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอวดสรรพคุณเกินจริง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p>ยาปลอม</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. และโฆษก ออย.เปิดเผยว่า จากการทำตำรวจสากลแลงผลการกวาดล้างและจับกุมขบวนการค้ายาและเวชภัณฑ์ปลอมในทวีปเอเชีย จากปฏิบัติการสตอร์ม 6 ที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียนั้น ในส่วนของ ออย. ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้ โดยจัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจสากลที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ขอให้ผู้บริโภคซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาต มีเภสัชกรประจำ ในส่วนของร้านขายยาทั่วไป/คลินิก ให้ซื้อจากผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบให้ละเอียดว่า ยาที่ต้องการสั่งซื้อเป็นยาที่มีการขึ้นทะเบียนยา ตรงตามที่ต้องการขออนุญาตกับออย. โดยสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th</p>
แนวหน้า	<p>อบรมอสม.ต่างด้าว 4 สัญชาติรับ AEC</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในปี 2559 กรมสบส.ได้จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มประชากรต่างด้าว ตามแนวทางการมีสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน โดยร่วมกับสำนักงานการพยาบาล สสส. กรมวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัด องค์กรเอกชน ประชากรต่างด้าว และอสม.ไทย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เพื่อให้สสจ.และกทม.นำไปขยายผลอบรม อสม.ต่างด้าว 4 สัญชาติที่อยู่ในพื้นที่ ให้เป็นแกนนำร่วมดูแลสุขภาพประชากรต่างด้าวในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ</p>
ไทยรัฐ,ข่าวสด,คมชัด ลึก	<p>แนวทางใหม่รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้สธ. สปสช. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้หารือร่วมกันเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ขั้น เพื่อใช้ในปี 2559 คือ 1.ยืนยันการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อฯ ทุกคนโดยไม่สนระดับภูมิคุ้มกัน (CD4) 2.การปรับปริมาณการให้ยาต้านไวรัสจาก 300 มิลลิกรัมเป็น 200 มิลลิกรัม ซึ่งจะช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาและประหยัดค่าใช้จ่าย 3.พิจารณาเพิ่มยาต้านไวรัสใหม่ 4.เมื่อรักษาตัวเกิน 1 ปีและควบคุมโรคได้แล้ว จะให้ตรวจหาเฉพาะ CD4 ไม่ต้องตรวจหาปริมาณเชื้อ ทั้งนี้แนวทางเรื่องการให้ยาต้านไวรัสฯที่นั่น ไทยเริ่มดำเนินการแล้ว คาดว่าจะประกาศใช้ใน มิ.ย.59</p>
ไทยรัฐ	<p>ตั้ง สธ. ร่วมเป็นคกก.กนศ.</p> <p>-เสนอข่าว นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เป็นรองประธาน กรรมการประกอบด้วย รมว.พาณิชย์คลัง, ต่างประเทศ, เกษตรและสหกรณ์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข, เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ โลกมองไทย	<p>เปิดเสรีอาเซียนกับการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านการแพทย์</p> <p>-เสนอบทความ แม้ว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานข้ามประเทศ แต่นักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์ของไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว แชนแนล นิวส์ เอเชีย ของสิงคโปร์ ว่า ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการแพทย์เพียงเล็กน้อย เนื่องจากถูกควบคุมโดยความตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติ นักวิชาชีพ (เอ็มอาร์เอ) ซึ่งครอบคลุม 8 สายอาชีพ รวมถึง วิศวกร สถาปนิก และบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุว่า เอ็มอาร์เอไม่ได้ช่วยให้การเคลื่อนย้ายแรงงานง่ายขึ้น และไม่คิดว่าประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อ การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในประเทศสมาชิกอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานภายในแต่ละประเทศ</p> <p>ด้านแพทยสภาของไทย ระบุว่า เป็นไปได้ยากที่แพทย์จากต่างชาติจะย้ายเข้ามาทำงานในไทย และเห็นว่า การบูรณาการกำลังแรงงานในอาเซียนเข้ามาในวงการแพทย์ของไทยจะเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากปัจจุบันมีชาวเมียนมาและกัมพูชาจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในไทย ซึ่งโรงพยาบาลมีบุคลากรไม่เพียงพอ</p> <p>ด้านกระทรวงแรงงานของไทย เชื่อมั่นว่า ประเทศไทยมีกลไกรักษาผลประโยชน์สำหรับแรงงานไทย โดยมีมาตรการสงวนตำแหน่งงานไว้สำหรับคนไทย และแรงงานฝีมือ 8 สายวิชาชีพ จะต้องมียาอนุญาตด้านวิชาชีพจากสภาวิชาชีพของไทย คาดการณ์ว่า แนวโน้มของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังมีช่องทางหรือโอกาสสำหรับแรงงานไทยที่จะเข้าไปทำงานในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่จ่ายค่าแรงสูงกว่า แต่ในปัจจุบัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์ เล่นกับไฟ	<p>บุคลากรทางการแพทย์ของไทยมีแนวโน้มจะประกอบอาชีพในประเทศ หรือหาทางประกอบอาชีพในสหรัฐหรือยุโรปมากกว่าในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน</p> <p>-เสนอบทความ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พยาบาลไทยอาจไหลออกไปทำงานนอกประเทศที่รายได้สูงกว่า สภากาชาดพยายามชี้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้รับความสนใจนำไปแก้ไขจัดการตามที่ควรจะเป็น ทั้งปัญหา ก.พ.ควบคุมอัตราบรรจุ และการบริหารรายได้สมดุลกับภารกิจ</p>
ไทยโพสต์	<p>ยาชีวภาพต้านมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัย มจร. ค้นพบกรรมวิธีสร้างระบบการส่งถ่ายยีน (Fungal Transformation Platform technology) เข้าไปในรา "Aspergillus oryzae" เพื่อผลิตยาทางชีวภาพรายแรกของไทย ซึ่งราดังกล่าวถูกใช้ในการหมัก เนื่องจากมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนในถั่วเหลือง มีความปลอดภัยสูง ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและอนามัยโลก และมีการนำไปต่อยอดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลาย</p> <p>นายอนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ นักวิจัยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจร. เปิดเผยว่า ได้สร้างระบบการส่งถ่ายยีนเข้าไปในเซลล์ของรา "Aspergillus oryzae" โดยยีนที่ส่งเข้าไปจะเป็นยีนที่มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น สามารถในการลดคลอโรสเตรอล มีกรดอะมิโน เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสารต้านมะเร็ง เพื่อให้ราสายพันธุ์ใหม่มีคุณสมบัติพิเศษตามต้องการ โดยแพลตฟอร์มที่วิจัยและพัฒนาขึ้นนี้ดีตรงที่ เพียงแค่ใส่ยีนดีให้ทำงานได้ด้วยตัวเอง และเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องใช้การควบคุมโดยเติมสารต่างๆ ลงไปอีก ล่าสุดงานวิจัยดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและอยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกร่วมกับ สวทช.</p>
ผู้จัดการรายวัน 360, THE NATION	<p>พยาบาลน้ำใจงาม</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Anusorn Wachprasit โพสต์คลิปพยาบาลวิชาชีพ รพศ.ยะลา ระหว่างเดินทางกลับบ้าน พบเหตุวัยรุ่นชนกัณฑ์ขว้างขวานกัณฑ์แกวอากาศสาหัส และได้เข้าไปช่วยเหลือแม้ออกเวรแล้ว โดยผู้หญิงที่อยู่ภายในคลิป คือนางกัณฑ์ บัญญัติโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาล ประจำรพศ.ยะลา</p> <p>-ด้านนางกัณฑ์ บอกว่า แม้จะเป็นช่วงเวลาทั้งหมดหน้าที่ยังออกเวรมาเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อพบเหตุก็ต้องให้การช่วยเหลือในฐานะของวิชาชีพพยาบาล และรู้สึกดีใจที่มีคำชื่นชมจากสังคมออนไลน์ ถือเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป</p>
มติชน	<p>รพ.ศูนย์ลำปางมอบเครื่องกระตุกหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธานินทร์ โลเกศกระวี และทีมกู้ชีพ รพ.ศูนย์ลำปาง มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับท่าอากาศยานลำปาง หลังจากบุคลากรของท่าอากาศยานได้ผ่านการอบรมโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ผู้มาใช้บริการ</p>